

ชื่อเรื่อง	แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวประเภทชายหาดเทียม หาดทรายทองแม่ปิงเมืองตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก
ผู้ศึกษาค้นคว้า	จินมณี เมฆประมวล, ชุติวรรณ ทองมา
ที่ปรึกษา	ดร. ละเอียด ศิลาอ่อน
ประเภทสารนิพนธ์	การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ศศ.ม. สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและ การท่องเที่ยว, มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2552
คำสำคัญ

บทคัดย่อ

จุดมุ่งหมายในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เพื่อทราบถึงความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวประเภทชายหาดเทียม หาดทรายทองแม่ปิงเมืองตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก เพื่อทราบถึงความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวประเภทชายหาดเทียม หาดทรายทองแม่ปิงเมืองตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก เพื่อทราบถึงการดำเนินการด้านการตลาดการท่องเที่ยวประเภทชายหาดเทียม หาดทรายทองแม่ปิงเมืองตาก อำเภอเมือง จังหวัดตากในปัจจุบัน และเพื่อหาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวประเภทชายหาดเทียม หาดทรายทองแม่ปิงเมืองตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยมี 3 กลุ่ม คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มายังแหล่งท่องเที่ยวหาดทรายทองแม่ปิง อำเภอเมือง จังหวัดตาก ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังจังหวัดตากและกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักจากส่วนราชการ จากการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวหาดทรายทองแม่ปิง อำเภอเมือง จังหวัดตากส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ในช่วงอายุ 25-34 ปี รายได้เฉลี่ยต่ำกว่า 10,000 บาท อาชีพรับจ้าง และมีที่มาจากจังหวัดตาก ใช้ระยะเวลาการเดินทางท่องเที่ยว 1 – 2 วัน โดยรถยนต์ส่วนตัว (รถเก๋ง, รถกระบะ) เป็น พาหนะที่ใช้ในการเดินทาง มีค่าใช้จ่ายต่ำกว่า 1,000 บาท ลักษณะการเดินทางครั้งนี้เป็นการจัดการเดินทางมาเอง มีวัตถุประสงค์หลักในการเดินทางเพื่อพักผ่อน เดินทางยังหาดทรายทองแม่ปิงในครั้งนี้เป็นครั้งที่สี่ขึ้นไป จำนวนผู้ร่วมเดินทาง 4-5 การเดินทางครั้งนี้มากับญาติหรือคนในครอบครัว รับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อโทรทัศน์ทุกวัน สื่อวิทยุ นานๆ ครั้ง หนังสือพิมพ์เกือบทุกวัน นิตยสาร นานๆ ครั้ง และอินเตอร์เน็ตทุกวัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้านสภาพแหล่งท่องเที่ยวต้องการให้มีการจัดแบ่งพื้นที่ชัดเจน (Zoning) พัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดบริเวณหาดทราย รักษาหาดทรายให้มีความสวยงามเรียบร้อย รักษาคุณภาพของน้ำ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกต้องการสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิ ระบบไฟฟ้า น้ำประปา สาธารณะ ถึงขยะบริเวณหาดทราย สถานที่จอดรถ ชุมอาหาร

และเครื่องดื่ม ห้องน้ำ/ห้องส้วมสาธารณะให้มีเพียงพอต่อการรองรับนักท่องเที่ยว ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวมีความต้องการให้แหล่งท่องเที่ยวมีความสวยงามของทัศนียภาพ ความสะอาดของแหล่งท่องเที่ยว และความเป็นมิตรไมตรีจิตของผู้คนในท้องถิ่น ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความต้องการให้แหล่งท่องเที่ยวมีการรองรับการเล่นน้ำ (เช่าห่วงยาง) เทศกาลและงานประเพณี ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัยต้องการให้แหล่งท่องเที่ยวมีความต้องการการติดป้ายเตือนที่สังเกตเห็นได้ง่าย แบ่งพื้นที่และช่วงเวลาอันตรายและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมีความพอใจต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านสภาพแหล่งท่องเที่ยว การเข้าถึงหาดทรายทองแม่ปิง และเทศกาลงานประเพณีที่จัดขึ้นในปัจจุบัน และมีความพึงพอใจปานกลางด้านการจัดการราคา การจัดการเดินทางท่องเที่ยว และการส่งเสริมการตลาดของแหล่งท่องเที่ยว